
รายงานการประชุมประชาคม หมูท่ี 3 บานคลองหลวง 

วันอังคารท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.30 น. 

ณ บานนางประดับ สุขสงวน หมูท่ี 3 

-------------------------------------- 

 

เปดประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (การจัดทําแผนพัฒนา) 

 นางมาลี พ่ึงเสมา (พัฒนากรอําเภอสามพราน) แจงถึงงานพัฒนาชุมชน คือ งานพัฒนาหมูบาน

เหมือนกัน และพูดถึงการเปนสมาชิกกลุมสตรีก็เปนสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีดวย ซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาล 

จึงขอเชิญสตรี หมู 3 ทุกทุน ใหสมัครเปนสมาชิกบทบาทสตรีกันทุกคนใหชวยกันแกปญหาหรือนําเสนอสิ่งท่ี

ตองการมาพัฒนาหมูบานใหเจริญกาวหนาตอไป 

 ผูใหญกฤษดา  สุขสมัย ขอเปดประชุมประชาคม และแจงวา แผนพัฒนาท่ีดําเนินการอยูมีท้ังหมด 6 

ดานใหญๆ ดังนี้ 

1.) ดานเศรษฐกิจ การเกษตร 

2.) ดานการศึกษา วัฒนธรรม 

3.) ดานสาธารณสุข อสม. สุขภาพ อนามัย 

4.) ดานสิ่งแวดลอม ถนน คู คลอง วิสัยทัศน 

5.) ดานสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา 

6.) ดานความม่ันคง ความปลอดภัยในทรัพยสิน ชุมชน 

นายวิทยา   ชิวคา นายกอบต. กลาวถึงความสําคัญของการทําประชาคมจะรูซ้ึงกับความตองการอัน

แทจริงของแตละชุมชนวาอยากไดอะไรแบบไหน ถาเรื่องนั้นจําเปนตองใชท่ีดิน เจาของท่ีดินตองทําเรื่องยก

ท่ีดินใหถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือมิใหเกิดปญหาภายหลังไดระหวางผูใหกับทายาทรุนตอไป 

ในป 2556 ทางอบต. ไดทําโครงการตางๆใหกับหมูท่ี 3 ท้ังหมด 3 โครงการ 

1.) โครงการซอมถนนเทิดพระเกียรติซอย 2 ตลอดสาย งบประมาณ 212,000 บาท ณ ปจจุบัน 

ถนนเสนนี้มีรถบรรทุกดินวิ่งมาก ทําใหเกิดฝุนละอองเต็มไปหมด กอใหเกิดมลพิษกับบานเรือนบริเวณใกลเคียง 

นายกฤษดา เสนอใหนําน้ําสาเหลามาราดและจะติดตอใหสวนท่ีชํารุด ทางนายกจะติดตอกับผูรับเหมาใหนําหิน

มาซอมแซมบาง  

2.) โครงการสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง (ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 3) ระยะทาง 77 เมตร 

งบประมาณ 168,000 บาท 

3.) โครงการเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ํา (คลองหลวง,คลองครูเมธ,คลองประดับ,และคลองอบต.ใช)

งบประมาณ 30,000 บาท 



สวนในปงบประมาณ 2556 ใครตองการใหทําอะไรแบบไหนก็เสนอกันมา ถาทางอบต.ทําไดก็จะ

ดําเนินการให ถาทําไมไดก็ชวยประสานงานให 

นายวิชิต เสนอ  ลอกคลองซอยเทิดพระเกียรติ ซอย 2 โดยใชเครื่องจักร 

นายสุรชัย แจงวา จะทําแคไหน มีท่ีไวดินหรือไม ใหสํารวจมากอน 

นางจันทรเพ็ญ เสนอ ใหติดตั้งเดินไฟขยายเขต เขาถนนเทิดพระเกียรติซอย 2 

นายสมพงษ รองนายกอบต.ชี้แจงวา เรื่องไฟฟาเปนเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาท่ีของอบต.แตจะชวย

ประสานงานให ใหชาวบานท่ีเดือดรอนเขาชื่อกันพรอมแนบเอกสารการประชุมไปยังการไฟฟาออกสํารวจและ

ดําเนินการตอไป 

นายประยงค เสนอ ทําประตูก้ันน้ํา 3 คลอง (คลองครูเมธ ,คลองเทิดพระเกียรติ ซอย2, คลองราษฎร

สามัคคี) ผูใหญกฤษดาเปนผูหาแบบมาให 

นายสุรวุฒิ เสนอ ทําถนนเขาสภาตําบลเกาท่ีขาดอยูใหตลอด 

  ติดตั้งหอกระจายขาวแบบพูดเอง  

สวนสถานท่ีดูความเหมาะสมกอนวาตรงไหน 

นายศรีชัย เสนอ ยกระดับถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 2 (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

นายพูลผล เสนอ ทําถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 3 ตอ 

- ยายประปาริมน้ําไปถนน (แยกซอย) เขาบาน 

- ฉีดพนยุง 

- เก็บสิ่งกีดขวางทางน้ํา 

นางบังอร เสนอ ปญหาคนตกปลารุกล้ําเขาเขตสวนตัวมากเกินไป 

ผูใหญกฤษดา แจงวา ถาผูใดพบเห็นใหแจงมา จะเขาไปดูแลให 

นางประดับ เสนอ สะพานขามคลองประดับ 2 ตัว (ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 3) 

นายกวิทยา รับขอเสนอท้ังหมดแลว จะนําเขาบรรจุในแผนพัฒนาตอไป 

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 

 ผูใหญกฤษดา ชี้แจงความกาวหนาของปญหาขอความชวยเหลือชาวเกษตรกรสวนสมโอท่ีถูกน้ําทวม 

ป 2554 เปนกรณีพิเศษวา เรื่องดังกลาว ถึงเลขานายกรัฐมนตรีแลว แตยังไมไดเสนอเขา ครม.จึงตองรอตอไป 



 สวนเรื่องการจัดตั้งกลุมผูปลูกสมโอ ในโครงการครัวไทยสูครัวโลกของหมู 3 ไดโควตาเขารวมอบรมดู

งาน 9 คนท่ีอัมพวา ใหกรอกใบสมัครไดเลย 

 นายสนั่น (เกษตรอําเภอ) กลาววาผูใดประสงคจะเขารวมโครงการใหแจงไว ถามากกวาโควตาก็จะ

จัดสรรใหรวมโครงการอ่ืนๆ ตอไป และมีโครงการอบรมอาชีพตางๆ เปนหลักสูตรระยะสั้น 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

 ไมมี  

 นายกฤษดา กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีใหความรวมมือมาโดยตลอดและขอเชิญ

รับประทานอาหารท่ีทางอบต.จัดมา  

      ขอบคุณ ปดประชุม 11.30 น.  

 

 

  นายกฤษดา  สุขสมัย      นางเจียระไน  ทับทิมจรูญ  

ผูตรวจบันทึกการประชุม                  ผูจดบันทึกการประชุม 

            

  


